



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
10 มิถุนายน 2564



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 9 มิ.ย. ผู้ติดเชื้อใหม่ 2,680 ราย สะสม 185,228 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 35 ราย เสียชีวิตสะสม 1,332 ราย รักษาหายเพิ่ม 4,253 ราย หายป่วยสะสม 136,252 ราย ยังรักษาอยู่รพ. 47,644 ราย **สถานการณ์ทั่วโลก** ผู้ติดเชื้อ 175,143,016 ราย เสียชีวิต 3,775,680 ราย รักษาหาย 158,645,711 ราย ฉีดวัคซีนสะสมตั้งแต่ 28 ก.พ.-8 มิ.ย. 64 5,107,069 โดส **ประเด็นที่น่าสนใจ** ได้แก่ **สหรัฐฯ** ส่งลดระดับเตือนเดินทางไป 110 ประเทศ **จีน** รัฐบาลให้สัญญากับรัฐมนตรีของสมาคมอาเซียน เพิ่มความช่วยเหลือด้านสาธารณสุข **กัมพูชา** รับมอบวัคซีนซิโนแวคและซิโนฟาร์มล็อตใหม่จากจีนอีก 1 ล้านโดส **ตุรกี** ฉีดวัคซีนให้ประชาชนเกิน 18 ล้านคน **มาเลเซีย** คาดว่าวัคซีนแอสตราเซนเนกาที่ผลิตโดย บ. สยามไบโอไซเอนซ์ ที่จะจัดส่งในเดือนนี้จะล่าช้าออกไปไม่มีกำหนด **ฝรั่งเศสและเบลเยียม** เริ่มผ่อนคลยล็อกดาวน์เฟสที่ 2 **สเปน** เปิดพรมแดนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่ฉีดวัคซีนโควิด 19 แล้ว

ประเด็นสำคัญ

1.ผลกระทบรุนแรงหลังฉีดวัคซีนโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, one31, mcot, pptvhd, ch8)

-หญิงวัย 46 ปี ฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนกา เวลา 11.50 น. ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนวิทย์ฯวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ ย่านบางเขน กลับบ้านมีอาการไข้สูงปวดเมื่อย ปวดศีรษะ กินยาพาราเซตามอล 2 เม็ด เวลาประมาณ 18.00 น. และกินยาแก้ปวดศีรษะไมเกรน เวลา 22.00 น. ก่อนชักเกร็งหมดสติ และเสียชีวิตช่วงเวลา 22.30 น. ผลชันสูตรเบื้องต้น พบมีความผิดปกติในระบบไหลเวียนเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจ และมีภาวะเลือดคั่งในหัวใจ ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตต้องรอผลชันสูตรอย่างละเอียดจากรพ.ภูมิพลอดุลยเดช ใช้เวลา 45 วัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ข่าวสด, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์, mcot, newtv, thestandard, posttoday, thaiPBS)

-รพ.สธ แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ในทางวิชาการจะต้องสืบสวนชันสูตรเพื่อให้เกิดความชัดเจนและให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ให้ข้อมูลอย่างไรก็ตาม ในการฉีดวัคซีนปริมาณมากฯ สธ.และคณะผู้เชี่ยวชาญประเมินว่าอาจจะเกิดผลที่ไม่คาดคิดหรืออาการไม่พึงประสงค์ได้ แต่จำนวนน้อยมาก ดังนั้นเรื่องนี้ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ด้านสปสข. ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดต่อประสานเยียวยา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, มติชน, ไทยโพสต์, ข่าวสด, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ch7, thestandard)

-กรมควบคุมโรค เตรียมนำประเด็นการเสียชีวิตของหญิงอายุ 46 ปี เข้าสู่กก.พิจารณาเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนสอบสวนสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงว่าเกี่ยวข้องกับวัคซีนหรือไม่ ซึ่งต้องรอผลชันสูตรด้วย แต่ไมเกรนไม่ใช่โรคที่ห้ามฉีดวัคซีน กรณีเสียชีวิตใน 24 ชั่วโมงหลังฉีดวัคซีน ต้องให้คณะกรรมการที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญลงความเห็น ทั้งนี้ ตั้งแต่มีการฉีดวัคซีนโควิด 19 มีผู้เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีน 27 คน เข้าสู่การพิจารณาของคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ แล้ว 12 คน เป็นเหตุการณ์ร่วม ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวัคซีน ส่วนใหญ่เสียชีวิตเพราะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน มีลิ้มเลือดอุดตันในปอดและเลือดออกในช่องท้อง อีก 15 คน อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค

2.การเลื่อนฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, thansettakij

-นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ประธานชมรมแพทย์ชนบท โพสต์เฟสบุ๊ก เรียกร้องให้สธ.ยกเลิกตั้งกก.สอบสวนการเลื่อนฉีดวัคซีน เนื่องจากหลายพื้นที่ได้วัคซีนไม่พอจริง ทหลายรพ.แจ้งเลื่อนเนื่องจากศบค.และ สธ.ไม่ได้แจ้งให้ชัดเจนว่าจะได้รับวัคซีนซิโนแวคและแอสตราเซนเนกาของสยามไบโอไซเอนซ์เพิ่มเมื่อทราบยอดการจัดสรรพร้อมรับวัคซีนมาเตรียมคิกออฟ ก็รู้ว่าฉีดได้ 2-3 วัน ที่เหลือต้องเลื่อน ซึ่งทำความเข้าใจกับผู้จองวัคซีนได้ แต่ผลที่เกิดขึ้นสร้างความเหนื่อยใจให้กับคนทำงานมากกว่าเดิม

3.การกระจายวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด

-กรณีมีข่าว อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ได้รับการจัดสรรฉีดวัคซีนเพียง 8 โดส ล่าสุดวันที่ 8 มิ.ย. เจ้าหน้าที่หน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เผยว่าเบื้องต้นได้รับการจัดสรรฉีดวัคซีนมาทั้งสิ้น 10 โดส หรือ 1 ขวด คาดว่าหลังจากนี้จะได้รับวัคซีนเพิ่มเติม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ประชาชาติธุรกิจ, mcot, newtv, thestandard, posttoday, thaiPBS, amarintv, tnonthailand, thebangkokinsight)

-รพ.สธ. กล่าวว่า การจัดสรรวัคซีนจะคำนวณจากจำนวนวัคซีนหารด้วยจำนวนจังหวัด และหารด้วยจำนวนประชากรในจังหวัด แล้วเทียบกับปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่ ไม่มีจังหวัดไหนที่ได้เท่ากัน จากนั้น กรมควบคุมโรคกระจายวัคซีนลงไปตามจำนวนที่คำนวณไว้ อ.สังขละบุรี อาจไม่ใช่พื้นที่การระบาด ซึ่งต้องไปถาม กก.โรคติดต่อจังหวัด ด้าน ผู้ว่าฯ กาญจนบุรี ชี้แจงว่า อ.สังขละบุรี ได้รับวัคซีน 1 ขวด เพราะมีผู้ลงทะเบียน 10 คน โดยทั้งจังหวัดได้รับ 7,500 โดส กระจายไปทั่วจังหวัดให้ประชาชนมาฉีดตามที่นัดไว้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมฯ จัดส่งวัคซีนไปแต่ละจังหวัดตามแผนการกระจายของ ศบค. จากนั้นจังหวัดจะจัดสรรตามสถานการณ์ในพื้นที่ ส่วนกลางจะไม่ทราบรายละเอียด ทั้งนี้ ภาพรวม จ.กาญจนบุรี รอบที่แล้วส่งไป 11,580 โดส วันนี้ส่งไปเพิ่มอีก และจะทยอยส่งไปเรื่อยๆ

4. วัคซีนวีไอพี**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์) เว็บไซต์ข่าวสด

-ที่เทศบาล ต.บางปู อ.เมืองสมุทรปราการ ประชาชนที่ไปรอฉีดวัคซีนไม่พอใจระบบจัดการของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากยืนต่อคิวนานหลายชั่วโมงยังไม่ได้ฉีด แต่มีวีไอพีทั้งเดี่ยวและเป็นกลุ่มแทรกคิวรับวัคซีนก่อน มีการปรบมือประชดและถ่ายคลิปลงต่อกันในโลกโซเชียลจำนวนมาก ด้าน นายชรินทร์ จันทะพันธ์ ผอ.รพ.สต.บางปูใหม่ ขอโทษและชี้แจงว่า มีบางหน่วยงานจำเป็นต้องเข้าฉีดก่อนเพราะต้องรีบกลับไปปฏิบัติหน้าที่และเปลี่ยนให้กลุ่มใหม่เข้ามารับวัคซีน เนื่องจากหากปิดบริการมาฉีดวัคซีนหมดจะทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-นายสาทิพย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า อย่าเอาการเมืองมาบริหารวัคซีน หรือการเมืองนำการแพทย์ ต้องไม่มีโควตาพรรคการเมืองนำคนรวยไปฉีดก่อนประชาชน จนมีข่าวกลุ่มวีไอพีไปฉีดโดยใช้โค้ด “รุ่งเรือง” หรือซื้อขายคิวฉีดวัคซีน อย่าเอาเรื่องวัคซีนไปสร้างฐานการเมืองและไม่จำเป็นต้องมีวัคซีนทางเลือก เพราะถ้าวัคซีนปกติยังไม่พอแล้วสร้างวัคซีนทางเลือก จะเป็นการสร้างความเหลื่อมล้ำและอภิสิทธิ์ชน

5. ประกาศให้ออปท.-เอกชนจัดหาวัคซีนได้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์, มติชน) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ข่าวสด, กรมประชาสัมพันธ์, บ้านเมือง, ผจก., มติชน, เดลินิวส์, สยามรัฐ, โพสต์ทูเดย์, mcof, topnews, bangkokbiznews, thansettakij, innnews, thansettakij)

-เลขาธิการ สมช. กล่าวถึงกรณีราชกิจจานุเบกษาปลดล็อกให้ออปท. ใช้งบฯ จัดซื้อวัคซีนฉีดให้ประชาชนในพื้นที่ ว่า ประกาศมีส่วนสำคัญ 3 ส่วน คือ หน่วยงานที่สามารถนำเข้าวัคซีนมาในราชอาณาจักรได้ เช่น กรมควบคุมโรค สถาบันวัคซีนแห่งชาติ องค์การเภสัชกรรม สภาอากาศไทย และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เอกชนและรพ.เอกชน สามารถจัดซื้อวัคซีนจากหน่วยงานจากหน่วยงานข้างต้นได้แต่ไม่สามารถสั่งตรงจากบริษัทผู้ผลิตวัคซีนได้ และให้ออปท.จัดซื้อวัคซีนเองได้ แต่ต้องดูระเบียบทางกฎหมาย รวมถึงแผนงานงบประมาณและแผนวัคซีนของศบค. ที่สำคัญทุกหน่วยงานที่จะซื้อวัคซีนต้องบูรณาการร่วมกับอปท. หมอพร้อม เพราะเป็นแพลตฟอร์มสุดท้ายที่มีข้อมูลประชาชนทั้งไทยและต่างชาติที่ฉีดวัคซีนแล้ว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, mcof, newtv, thestandard, posttoday)

-ร.มว.สร กล่าวว่ ในส่วนของ สร. ยังไม่มีอปท.ประสานมา แต่วัคซีนที่สร.จัดซื้อใช้เงินภาษีของประชาชน ดังนั้นจะต้องเป็นวัคซีนฟรี ซึ่งขณะนี้ครอบคลุมกลุ่มประชากร ถ้า อปท.จะจัดซื้อต้องดูแผนของศบค. ไม่ให้ซ้ำซ้อนกัน การจัดซื้อต้องเป็นไปตามพรบ.ยา และสิ่งที่ทำจะต้องเกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, มติชน, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, ฐานเศรษฐกิจ)

-ปลัด มท. กล่าวว่า หากอปท.จะจัดหาวัคซีนมาให้บริการแก่ประชาชน ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง และหลักเกณฑ์หรือแผนการใช้จ่ายงบประมาณของอปท. ต้องสอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนของศบค. และเป็นไปตามแนวทางหรืออยู่ในกำกับดูแลของผู้ว่าฯ และคกก.โรคติดต่อจังหวัด เพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำในการจัดหาวัคซีนของอปท.ที่มีศักยภาพด้านงบประมาณและรายได้ที่แตกต่างกัน

6. แอปฯ เป็นวินจอย.ฉีดวัคซีน**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ผจก., สปริงนิวส์, ศูนย์ข่าวเปซิฟิก, จส.100, kapook)

-อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผย พบกลุ่มบุคคลสวมเสื้อวินรถจักรยานยนต์สาธารณะ เข้ารับการฉีดวัคซีนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อโดยไม่ได้ลงทะเบียน และไม่มีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ เจ้าหน้าที่จึงไม่ให้บริการ กรมฯ กำลังรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานนำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ nationtv

-สสจ.พิจิตร สั่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ หลังมีพบรายชื่อแปลกปลอมนอกหมู่บ้านใน ต.ปากทาง อ.เมืองพิจิตร ขอรับสิทธิฉีดวัคซีน คาดเป็นคนต่างจังหวัดที่เข้ามาทำงานในพื้นที่

7. สธ. ใช้งบฯ ไร่ประสิทธิภาพ**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ

-น.ส.วันทนา วงษ์โอภาสี ส.ส. พรรคพลังประชารัฐ อภิปรายในการพิจารณาพ.ร.ก.เงินกู้เพิ่มเติม วงเงินไม่เกิน 500,000 ล้านบาท ว่า ได้ตรวจสอบตัวเลขการใช้จ่ายเงินด้านสาธารณสุข 4.5 หมื่นล้าน ในพ.ร.ก.เงินกู้ 1 ล้านล้านบาท เมื่อ 5 พ.ค. 2564 พบมีวงเงินที่อนุมัติแล้ว 2.5 หมื่นล้านบาท หรือ 57% เบิกจ่ายแล้วแค่ 7 พันกว่าล้านบาท และในจำนวน 4.5 หมื่นล้านบาท นำไปใช้จัดสรรวัคซีนแค่ 2.7 พันล้านบาท หรือ 6% เท่านั้น และหลังจาก 5 พ.ค. จนถึง 8 มิ.ย.2564 พบเหลือเงินแค่ 236 ล้านบาท หรืออนุมัติวงเงินไปแล้ว 99% จึงมีคำถามว่า ที่ผ่านมา สธ.เตรียมความพร้อมอย่างไรจึงใช้เงินแค่ 57% แต่หลังจากเกิดการระบาดระลอกสามเพียง 33 วัน กลับมีโครงการขออนุมัติได้ถึง 1.9 หมื่นล้านบาท แสดงให้เห็นว่าเร่งใช้งบฯ หลังสถานการณ์ลูกถามแล้ว ไม่มีการวางแผนประเมินความเสี่ยงอย่างรอบคอบ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด

ประเด็นข่าว

-นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัด สธ. ชี้แจงว่า สธ.ได้รับงบฯ เงินกู้ 45,000 ล้านบาท แบ่งเป็น ก้อนแรก 25,175 ล้านบาท เพิ่งได้รับการอนุมัติ 19,587 ล้านบาท ในส่วนนี้ ประมาณ 11,000 ล้านบาทยังเบิกจ่ายไม่เสร็จ โดยวันที่ 5 พ.ค. ที่เงินมาถึง 5,900 กว่าล้านบาท จัดเป็นค่าปรับปรุงห้องทันตกรรมปลอดเชื้อและซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จัดซื้อจากต่างประเทศ ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ โดยก่อนหน้านี้ ประมาณเดือนเม.ย.ได้รับการจัดสรรมาเป็นค่าวัคซีนและค่าทดลองวิจัย 1,800 ล้านบาท ซึ่งค่าวัคซีน 1,200 ล้านบาทยังไม่ได้เบิกจ่าย ส่วนค่าวิจัยและพัฒนาต่างๆ จ่ายไปแล้ว 643 ล้านบาท เดือนมี.ค.ที่ได้รับการจัดสรร 4,800 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นเรื่องการปรับปรุงห้อง และบางส่วนเป็นการซื้อชุด PPE และซื้ออุปกรณ์ป้องกันของเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติกรดูแลผู้ป่วย และส่วนสุดท้ายที่ยังค้างอยู่คือ เครื่องฉายรังสีสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง โดยจัดหาทั้งหมด 7 เครื่องกระจายทั่วประเทศ

8. ข้อสงสัยไทยไม่เข้าร่วม covax

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-นพ.นคร เปรมศรี ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ชี้แจงกรณี นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ ส.ส. พรรคเศรษฐกิจใหม่ อภิปรายว่า ประเทศไทยตกขบวน COVAX ส่งผลกระทบต่อการบริหารวัคซีน รวมถึงข้อสงสัยเรื่องการใช้วัคซีนซิโนแวคกับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และความกังวลเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนจากการจัดหาวัคซีนจากบริษัทเอกชน ว่า โครงการ COVAX มีประโยชน์สำหรับประเทศที่มีรายได้น้อย แต่ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่เมื่อเข้าร่วมโครงการต้องชำระเงินเองและมีค่าบริหารจัดการ โดยวัคซีนที่ส่งมอบเกือบทั้งหมดคือแอสตราเซนเนกา ซึ่งไทยผลิตใช้ในประเทศอยู่แล้ว จึงไม่มีประโยชน์ที่จะจองซื้อกับ COVAX แล้วต้องจ่ายแพงกว่า ส่วนการนำวัคซีนซิโนแวคมาใช้กับผู้สูงอายุนั้น ตอนแรกไม่มีข้อมูลการทดลองในผู้สูงอายุจึงกำหนดให้ใช้เฉพาะ 18-60 ปี เมื่อมีข้อมูลการใช้จริงในผู้สูงอายุประเทศต่างๆ แล้วมีความปลอดภัยและได้ผลดี กกก.โรคติดต่อแห่งชาติจึงมีมติให้ใช้ในผู้สูงอายุได้ สำหรับข้อกังวลเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนจากการจัดหาวัคซีนซิโนแวคซึ่งเป็นของเอกชน ขอย้ำว่า ซิโนแวคเป็นวัคซีนเดียวที่ส่งมอบให้กับประเทศไทยได้ ตั้งแต่เดือน ก.พ. 2564 เป็นการเจรจาจัดซื้อที่อยู่ในการดูแลของสถานทูตจีนในประเทศไทยและรัฐบาลจีนตลอด และราคาวัคซีนซิโนแวคถูกกว่าวัคซีนซิโนฟาร์ม การตัดสินใจของรัฐบาลอยู่บนพื้นฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน ความโปร่งใส และความปลอดภัยเป็นสำคัญ

9. สายพันธุ์โควิดในประเทศไทย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, สำนักข่าวไทย, thebangkokinsight, pptvhd36)

-กรมวิทยาศาสตร์กาแพทย์ เปิดผลตรวจสายพันธุ์โควิดในประเทศไทย ตั้งแต่ เม.ย. -มิ.ย. 2564 รวม 4,185 ราย พบสายพันธุ์อัลฟา (อังกฤษ) มากที่สุด 3,703 ราย คิดเป็นร้อยละ 88.48 รองลงมา สายพันธุ์เดลตา (อินเดีย) 348 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.32 พบกระจายใน 11 จังหวัด ส่วนแอฟริกาใต้พบ 26 ราย ได้รายงานหน่วยงานต่างๆ เพื่อใช้ควบคุมเฝ้าระวังในพื้นที่ต่อไป

10. โควิดสายพันธุ์อังกฤษทำลายปอดรุนแรง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด

-นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ แพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบการหายใจ รพ.วิชัยยุทธ โพสต์ภาพเอกซเรย์ปอด ระบุว่า เชื้อไวรัสโควิด 19 สายพันธุ์อัลฟา หรือสายพันธุ์อังกฤษ เป็นสายพันธุ์หลักที่กำลังระบาดหนักในประเทศไทยรอบนี้ ติดต่อกันง่าย เพิ่มจำนวนเชื้ออย่างรวดเร็วในร่างกาย และโจมตีปอดรุนแรงกว่าเชื้อสายพันธุ์เดิม บางคนหายป่วยแล้วปอดยังเสียหายมาก ต้องใช้เวลานานหลายเดือนหรือเป็นปีกกว่าจะดีขึ้น

11. รพ.ในสงขลาให้ฉีดแอสตราฯ ขวดละ 13 โดส

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, one31

-เพจหมอชอบหนอยเหอะ-Aggressive Doctor โพสต์ภาพจากแชทไลน์กลุ่มของเจ้าหน้าที่รพ.แห่งหนึ่ง ใน จ.สงขลา ระบุว่า มีการขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนกาโดยใช้ syringe insulin ให้ได้ 13 โดส โดยได้ปรึกษากับนพ.สสจ.แล้ว ทั้งนี้ หากทำได้ ปลายปีงบประมาณจะนำผลงานของรพ.ไปเสนอต่อกระทรวง พร้อมตั้งคำถามว่า มาตรฐานอยู่ที่ไหน โดยมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก

12. เปิดจองวัคซีนซิโนฟาร์ม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ข่าวสด, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, สยามรัฐ, ผจก., คมชัดลึก, ประชาชาติธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, bangkokbiznews, innnews, js100, amarintv, bangkokinsight, springnews, topnews, tnnthailand, infoquest, isranews, newtv,)

-ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เผยรายละเอียดการจองวัคซีนซิโนฟาร์มสำหรับองค์กรและหน่วยงาน สามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ผ่านระบบออนไลน์ของราชวิทยาลัยฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย. 2564 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ราคาเข็มละ 888 บาท

13. ประสิทธิภาพวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ผจก., posttoday)

-ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊กว่า เดิมระยะห่างการให้วัคซีน AZ คือ 4 สัปดาห์ เมื่อศึกษาระยะที่ 3 ผู้ที่ได้รับวัคซีน 2 ครั้ง ห่างกันมากกว่า 6 สัปดาห์ ถึง 12 สัปดาห์ ได้ผลภูมิคุ้มกันและประสิทธิภาพดีกว่าผู้ที่ได้รับห่างกันน้อยกว่า 6 สัปดาห์ ผลการศึกษาในสกอตแลนด์ พบว่าการให้ AZ เพียงเข็มเดียว มีประสิทธิภาพถึง 80% การให้เข็มที่ 2 จะเพิ่มประสิทธิภาพเป็นกว่า 90% ดังนั้น การปูพรมเข็มแรกให้มากที่สุดแล้วค่อยเติมเข็ม 2 น่าจะเป็นประโยชน์ในการควบคุมการระบาดของโรคมากกว่า ประเทศไทยซึ่งอยู่ในช่วงการระบาดขาขึ้นจึงจำเป็นต้องระดมวัคซีน AZ มาให้เข็มแรกให้มากที่สุดก่อน ภายใน 16 สัปดาห์ประชากรส่วนใหญ่จะได้วัคซีนอย่างน้อย 1 เข็มแล้วค่อยเติมเข็มที่ 2 ภูมิจะสูงขึ้นและอยู่นาน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามกีฬา

-จีน รายงานว่า ขณะนี้มีการทดลองฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็มที่ 3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของวัคซีน 2 เข็มแรก ผลการทดลองระยะที่ 2 พบว่าช่วยกระตุ้น

ภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นถึง 10 เท่า ภายในเวลา 1 สัปดาห์ แต่ยังคงจำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติม

14.สหรัฐฯ เตือนไทยเป็นประเทศสีแดง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ posttoday

-ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกา กำหนดคำแนะนำการเดินทางในช่วงโควิด 19 แต่ละประเทศและเขตแดนใหม่ เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. ที่ผ่าน มา โดยประเทศสีแดง (ความเสี่ยงสูง) ให้ประชาชนฉีดวัคซีนให้ครบก่อนเดินทาง หรือหลีกเลี่ยงการเดินทางหากไม่จำเป็น ได้แก่ ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส อินโดนีเซีย มาเลเซีย เม็กซิโก ฟิลิปปินส์ รัสเซีย สเปน แอฟริกาใต้ สเปน ตุรกี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อังกฤษ ญี่ปุ่น รวมถึงไทย

15.รายงานติดเชื้อในพื้นที่ต่างๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, มติชน, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ข่าวสด, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, มติชน, แนวหน้า, ผจก., ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, โพสต์ทูเดย์, กรมประชาสัมพันธ์, js100, mcot, ch7, topnews)

-กทม. พบผู้ติดเชื้อ 70 คลัสเตอร์ ใน 35 เขต มีรายงานเพิ่ม คือ บ.ประยุกต์สปอร์ต ซัพพลาย เขตดินแดง ตรวจพนักงาน 120 คน พบติดเชื้อ 54 คน ส่งทีมลงสอบสวนโรคและปิดบริษัทตั้งแต่ 4-18 มิ.ย. 2564 **พระนครศรีอยุธยา** ตรวจเชิงรุกแคมป์คนงานก่อสร้าง ต.เกาะเรียน 597 คน พบผู้ติดเชื้อ 180 ราย สั่งปิดพื้นที่ห้ามเข้า-ออก **สมุทรสงคราม** เร่งตรวจคัดกรองคนงานตลาดปลาสมุทรสงครามแม่กลอง จก. 1,600 คน หลังตรวจเชิงรุกคนงานตลาด ปลา 315 คน พบติดเชื้อกว่า 40 ราย ส่วนใหญ่เป็นต่างดาว สั่งปิดตลาดปลา 3 วัน **ตรัง** คลัสเตอร์ถูงมือยางพบเพิ่มอีก 43 ราย เร่งค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และเสี่ยงต่ำเพื่อควบคุมการระบาด **นครปฐม** พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 32 ราย แนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น สั่งปิดโรงผลิตอาหาร 14 วัน หลังพบติดเชื้อโควิด จำนวนมาก

16.ชมรมธุรกิจขอเปิดเกาะพีพี

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-ประธานชมรมธุรกิจท่องเที่ยวเกาะพีพี ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ ระบุ ปัจจุบันเกาะพีพีฉีดวัคซีนให้ประชาชนผู้ประกอบการไปแล้วกว่า 80% และเป็นพื้นที่ปิด ง่ายต่อการควบคุม จึงอยากให้ศบค.พิจารณาปลดล็อกเกาะพีพีให้นักท่องเที่ยวเข้าได้พร้อมกับ จ.ภูเก็ต เพราะผู้ประกอบการบนเกาะ เดือดร้อนมานานแล้ว

มาตรการ สธ. ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, กรมประชาสัมพันธ์, ch7

-สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบอากาศบริสุทธิ์ (PAPR) แก่บุคลากรทางการแพทย์ใช้สู้ภัยโควิด 19

-สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเครื่อง Oxygen High Flow แก่รพ.จาง จ.ลำปาง เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, มติชน, เดลินิวส์, mcot, newtv, thestandard, posttoday, acnews, thailandplus, thaigov)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีนเดอะมอลล์ บางแค พบมีความพร้อมรองรับได้วันละ 3,000 คน แต่ได้รับการจัดสรรวัคซีนเพียงวันละ 500 โดส ดังนั้นจะหารือกับ สธ.และ ศบค.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการฉีดให้ได้มากที่สุด และเตรียมหารือเพิ่มจำนวนวัคซีนไปยังศูนย์ฉีดที่มีความพร้อม โดยเฉพาะพื้นที่ กทม. หากสามารถควบคุมการแพร่กระจายโรคในพื้นที่ กทม.ได้ จะสามารถควบคุมการระบาดหลักของประเทศไทยได้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, tnthailand, thebangkokinsight, thestandard, thailandplus, thaigov

-รพ.สธ. พร้อมคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนโควิด 19 ที่ รพ.สต.บ้านเกาะเสม็ด จ.ระยอง เป็นต้นแบบการฉีดแบบปูพรมในรพ.สต.ครั้งแรก ครอบคลุมทั้งเจ้าหน้าที่อุทยาน ผู้ประกอบการ ประชาชน รวมถึงแรงงานต่างด้าวที่อาศัยและทำงานบนเกาะ ประมาณ 1,800 คน สร้างความเชื่อมั่น เพื่อให้สามารถเปิดเกาะรับนักท่องเที่ยวในรูปแบบนิวนอมอล พื้นฟูเศรษฐกิจได้โดยเร็ว จุดเด่นคือ มีพยาบาลฉีดวัคซีนให้กับประชาชนถึงที่ ไม่ต้องมีการเคลื่อนย้ายและเฝ้าระวังสังเกตอาการต่อเนื่องในจุดที่นั้นอยู่เพื่อความรวดเร็ว ลดความแออัดและเป็นระเบียบ นอกจากนี้ มีการเตรียมเรือสปีดโบ๊ทไว้บริเวณท่าเรือหน้าด่าน และสพฉ.สนับสนุนเฮลิคอปเตอร์สำหรับเคลื่อนย้ายและส่งต่อผู้ที่พบอาการไม่พึงประสงค์หลังการวัคซีนไปยังรพ.ระยอง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, สำนักข่าวอิศรา

-ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข เชลลอร์บักกอล์ฟและผู้ติดตาม ในโครงการ Golf Quarantine (GQ) ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์โควิดคลี่คลาย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์บ้านเมือง, innnews

-นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ โฆษก สธ. กล่าวถึงการจัดสรรวัคซีนโควิด 19 ว่า ปัจจุบันยังมีความขลุกขล็กอยู่บ้าง เนื่องจากไทยได้รับวัคซีนแบบทยอย แต่หลังจากนี้ปัญหาจะคลี่คลาย เพราะนอกจากวัคซีนที่ทำสัญญากับบ.แอสตราเซนเนกา 61 ล้านโดส ยังจะนำเข้าวัคซีนซิโนแวคจากการทำสัญญาระยะยาว ซึ่งไทยนำเข้ามาอย่างต่อเนื่อง กระทั่งทางการจีนจัดส่งให้ไทยแบบไม่คิดค่าใช้จ่าย 1 ล้านโดส โดยต้องยกเครดิตให้ทีมผู้บริหาร สธ. ที่ร่วมกันตัดสินใจและหาทางประสานนำเข้ามาเพื่อแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า ซึ่งมีการพูดถึงการให้บริการคนจีนในประเทศไทย ทางจีนจึงสนับสนุนวัคซีนให้ไทย 1 ล้านโดส เพื่อแบ่งส่วนหนึ่งฉีดให้คนไทย และที่เหลือเป็นประโยชน์ที่ไทยจะได้รับ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามกีฬา, เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, thaiPBS, mcot)

ประเด็นข่าว

-อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีพบคนหนุ่มสาวมีอาการไข้หลังได้รับวัคซีนแอสตราเซเนกา ว่า หลังได้รับวัคซีนร่างกายจะมีปฏิกิริยาตอบสนองส่วนใหญ่มีอาการไข้ ปวดเมื่อยตามตัว หรือปวดศีรษะ ซึ่งเป็นเรื่องปกติและเป็นอาการชั่วคราว สามารถรับประทานยาแก้ปวดลดไข้เพื่อบรรเทาอาการได้ แต่หากอาการไม่ดีขึ้นให้พบแพทย์ ปกติการตอบสนองของร่างกายในการรับวัคซีนจะพบในคนอายุน้อยมากกว่าคนสูงอายุ ถือเป็นเรื่องปกติ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า, bangkokbiznews, isranews

-อธิบดีกรมการแพทย์ มอบหมายให้สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ จัดตั้งรพ.สนามเพื่อคนพิการ เน้นการจัดการแบบพิเศษโดยทีมแพทย์และสหวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อให้คนพิการและผู้ดูแลได้รับการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความพร้อมด้านอุปกรณ์การตรวจรักษา เวชภัณฑ์ ระบบการดูแลตลอด 24 ชั่วโมง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, thailandplus)

-ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ร่วมกับ มีสเตอร์วัคซีนเขตสุขภาพที่ 3 จัดบริการฉีดวัคซีน กำหนด 3 ระยะ เพื่อให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย พร้อมย้ำหลังฉีดวัคซีนยังต้องยึดมาตรการ D-M-H-T-T-A ต่อเนื่อง

-เตรียมปิดรพ.สนามเชียงใหม่ หลังส่งผู้ป่วยโควิด 2 รายสุดท้ายที่รักษาหายกลับบ้าน โดยจะคงไว้จนถึง 30 มิ.ย.

-สสจ.ภูเก็ต อนุญาตให้ผู้ที่ฉีดซิโนแวค 2 เข็ม หรือฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกา 1 เข็ม เข้าภูเก็ตได้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, มติชน, คมชัดลึก, เดลินิวส์, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, ประชาไท, newtv, thailandplus)

-สปส. แจ้งว่า ศูนย์ฉีดวัคซีน 45 จุดทั่วกรุงเทพฯ จะฉีดวัคซีนสำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่แจ้งความประสงค์กับนายจ้าง มีการบันทึกเข้าระบบ e-service ของสปส. และมาฉีดตามที่ได้รับคำแนะนำเท่านั้น ไม่ให้บริการ walk in

-ตีแตก นำชมรพ.บุษราคัม รพ.สนามดิจิทัลสู้โควิด 19 สร้างเสร็จใน 7 วัน

-ยูนิเซฟ แนะนำไม่ควรแยกเด็กที่ติดเชื้อโควิด 19 หรือมีความเสี่ยงสูงออกจากครอบครัว เพราะจะส่งผลเสียต่อความเป็นอยู่ของเด็กทั้งทางร่างกายและจิตใจ

ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่นๆ

ข่าวปลอม แดงโมตัมน้ำตาลรักษาโรคไต

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก., คมชัดลึก, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, ข่าวสด, newtv, The Journalist Club, springnews, thailandplus

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เตือนกรณีมีการแชร์ข้อมูล ต้มแดงโมไฟอ่อนผสมน้ำตาล ปั่นทิ้งไว้ 4-5 วัน จะได้น้ำตาลแดงโมกินครั้งละ 1 ช้อนโต๊ะ วันละ 2 ครั้ง เข้า-เย็น ช่วยรักษาโรคไต ไม่เป็นความจริง นอกจากจะไม่ช่วยรักษาโรคไตแล้ว การกินน้ำตาลมากเกินไปยังเสี่ยงต่อโรคอ้วน เบาหวาน และฟันผุ ผู้ป่วยโรคไตต้องควบคุมและจำกัดอาหาร งดกินผักและผลไม้ที่มีโพแทสเซียมปานกลางและสูง ได้แก่ แครอท บล็อกโคลี ถั่วฝักยาว ฟักทอง มะเขือเทศ ส้มโอ องุ่น แก้วมังกร มะละกอ ส้ม ฝรั่ง แดงโม สำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง สามารถกินผลไม้วันละ 1-2 ส่วน เช่น แดงโม 1 ส่วนเท่ากับ 6-8 ชิ้นพอคำ แต่หากเป็นผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่มีระดับโพแทสเซียมในเลือดสูง ควรงดการกินแดงโม และระมัดระวังการบริโภคอาหารหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ควรเพิ่ม ลด หยุดยา หรือซื้อยากินเอง และไปพบแพทย์สม่ำเสมอ

รณรงค์ป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, thailandplus

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยว่า กรมฯ ร่วมกับคณะสหเวชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ รณรงค์ป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุและการออกกำลังกายแบบใช้แรงต้าน ภายใต้แนวคิด “กรมควบคุมโรคห่วงใย เสริมแรงต้านให้ผู้สูงอายุไทยเดินมั่นคง” เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ เชิญชวนประชาชนรับชมและร่วมกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศในรูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 10 มิ.ย.64 เวลา 09.00 น. ผ่านทาง Facebook Live กรมควบคุมโรค และกองป้องกันการบาดเจ็บ

ความเชื่อน้ำมันหลวงพ่อดำรักษาโรค

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า, บ้านเมือง

-ที่วัดหาดทรายงาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี มีชาวบ้านมาราบไหว้หลวงพ่อบุญรอดเจ้าองค์ดำ หรือพระพุทธรูปเจ้าหมอยา เชื่อว่าหากนำน้ำมันเนยมาชโลมองค์พระและอธิษฐานจิตให้รักษาโรคแล้วนำมาทาตัวจะช่วยให้หายจากอาการเจ็บป่วยได้